



สุพริม ไอเลสิก แกรนด์ โอเพนนิ่ง เอ็กซ์คลูซีฟ “ไอ ที ปาร์ตี้” เปิดตัวสุพริม เวย์นวัตกรรม “ไอเลสิก” เทคโนโลยีปรับค่าสายตาล้ำสุด ให้สายตาคมชัดและปลอดภัยกว่า ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วจากองค์การ NASA และทั่วโลก



สุพริม ไอเลสิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ (SUPREME iLASIK CLINIC) คลินิกรักษาและปรับค่าสายตา เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิประโยชน์นวัตกรรม “ไอเลสิก” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำเลสิกด้วยเลเซอร์ชั้นนำทุกขั้นตอน พร้อมด้วยเทคโนโลยีออร์โธเคอราสติก การปรับค่าสายตาแบบ Advanced CustomVue สิทธิบัตรเฉพาะที่โดดเด่น เพราะเป็นการปรับสายตาทั้งระบบแบบเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง จึงสามารถแก้ไขได้ทั้งสั้น ยาว และ/หรือเอียง อาทิ ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการมองเห็นด้วยเครื่อง WaveScan ที่ให้ความละเอียดแม่นยำสูงสุด, “ยกชั้นกระจกตาด้วย iFS Laser” ที่รวดเร็วแม่นยำและนุ่มนวล, ปรับผิวกระจกตาด้วย Multi 7 Laser ที่ให้ผลลัพธ์แบบ Custom-Designed (เฉพาะตัวบุคคล) จึงมีความแม่นยำสูงกว่า แล้วปิดกระจกตาสุ้ตำแหน่งเดิม ซึ่งผู้ที่ได้รับการแก้ไขสายตาสามารถกลับบ้านได้ทันที ซึ่งได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วจากองค์การ NASA เมื่อปฏิวัติและสรรคสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการปรับค่าสายตาให้แก่มกไทยทั้งประเทศ จึงได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์ผู้มีปัญหาทางสายตาที่กำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมด้วยบริการระดับเว็ลด์คลาสในการปรับค่าสายตา ณ ห้อง แอสโตร โรงแรม เดอะ เซนต์ริจิส กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

ภายใต้แนวคิด “Supreme iLASIK: The Center of World Class iLASIK” เพื่อทุกคนวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดของคนไทย จากผู้มีวิสัยทัศน์ระดับโลก” โดยคุณภกวัต นิลพงษ์ กรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สุพริม ไอเลสิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ (SUPREME iLASIK CLINIC) กล่าว โดยเชิญ แพทย์หญิงศศิวิมล จันทรศรี

ผู้อำนวยการแพทย์ สุพริม ไอเลสิก ขึ้นกล่าวถึงขั้นตอนที่แตกต่างของไอเลสิก ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาได้รับการบริการ และผลการรักษาระดับเว็ลด์คลาสคือ

- **SUPREME TECHNOLOGY** เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วจากองค์การชั้นนำอย่าง นาซ่า (NASA)
- **SUPREME EXPERTISE** จากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากองค์กรชั้นนำด้านเลสิกระดับสากลและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
- **SUPREME SERVICE** ด้วยบริการที่ใส่ใจ ทั้งความพร้อมของสถานที่ตกแต่งอย่างหรูหรา และตามมาตรฐานสากล

ซึ่งภายในปี 2556 นี้ สุพริม ไอเลสิก จะมีการขยายฐานลูกค้าไปยังหัวเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้มีการลงทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่รองรับผู้ที่สนใจจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย และสิงคโปร์ต่อไป

นอกจากนี้ได้เชิญเชลเรลิตี้ที่เคยเข้ารับบริการแล้ว ขึ้นพูดถึงความประทับใจที่ได้รับจากการทำ iLASIK ได้แก่ “ณัฐฐ์ เกษพัสดิน ณ อุษรยา” สิงห์นักบิดหรือสาวสังกัดสมุทมน้อยอย่าง “จ้อย-จรสมพรรณ สวัสดิ์วัฒน์” ซึ่งพอกำไอเลสิกที่ใช้เวลาผ่านเครื่องเพียงไม่ถึง 10 นาที ทั้งคู่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เหมือนได้ชีวิตใหม่” ทำให้ไลฟ์สไตล์ที่เคยมีอุปสรรคจากการใส่แว่นและคอนแทกเลนส์กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที ในระหว่างทางพูดคุยนี้ “พีลัม-รัญญา โตคงทรัพย์” ก็ทำแก้มแดงพูดเป็นนัยบอกรักมาทันทีว่าคุณภาพว่า ไอเลสิก คือนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือรับใช้ให้ตรวจแก้ไขสายตาของพลพรรคนักบินอวกาศของตน